



รศ.ดร. กิติกร จามรดุสิต  
รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

# Sustainable University Network Thailand : SUN Thailand

## เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนประเทศไทย

ตอนที่ ๑

จากที่ได้เคยเกริ่นนำให้ได้ทราบมาแล้วในบทความมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ทั้ง ๒ ตอนที่ผ่านมาถึงคำจำกัดความของมหาวิทยาลัยยั่งยืน ซึ่งเป็นการปรับกระบวนการทัศนคติในการบริหารจัดการองค์การสถาบันอุดมศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ ด้วยเป้าหมายหลักของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ฉบับนี้ผมจึงอยากขอขยายความให้เห็นภาพอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้นในความพยายามร่วมตัวของสถาบันการศึกษาภายในประเทศไทยเพื่อการขับเคลื่อนให้เกิดความตระหนักและสร้างเป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนเพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมที่นำสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของภาคการศึกษาภายในประเทศไทย



ด้วยพันธกิจหลักของสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ประกอบด้วยมิติของการศึกษา การวิจัย และบริการวิชาการ การสร้างมหาวิทยาลัยให้ยั่งยืนคงมิได้เป็นเพียงแค่เรื่องของทางกายภาพ หรือการสร้างให้เกิดเป็นเพียงแค่มหาวิทยาลัยสีเขียวที่มุ่งเน้นตอบโจทย์ในมิติเชิงสิ่งแวดล้อมเพียงเท่านั้น หากแต่การสร้างให้เกิดเป็นมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืนควรมุ่งเน้นประเด็นของการปรับกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะขึ้นจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต

ประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ การปรับฐานคิดของโจทย์วิจัยมีมุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการเทคโนโลยี หรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การให้ความสำคัญกับการนำผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัยไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงกับชุมชนสังคม การเปลี่ยนแปลงแนวคิดของการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การผลักดันให้เกิดความตระหนักต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่เกิดขึ้นจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของมนุษย์ และการหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการบูรณาการข้ามศาสตร์ เป็นต้น



ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ตัวแทนมหาวิทยาลัยภายในประเทศจำนวน ๑๖ มหาวิทยาลัยจึงได้มีความเห็นตรงกันในการสร้างให้เกิดเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนประเทศไทยขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เบื้องต้น ได้แก่

- ๑) ความพยายามสร้างสรรค์กรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้บริบทของสถาบันการศึกษาไทย
- ๒) สร้างภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนภายในประเทศที่สามารถขยายผลสู่ระบบการศึกษาไทยในทุกกระดับ
- ๓) เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพของมหาวิทยาลัยไทยในการเชื่อมต่อกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนในระดับภูมิภาคและระดับโลก... โปรดติดตาม ตอนที่๒ ในมหิตลสารฉบับหน้า



รศ.ดร. กิติกร จามรดุสิต  
รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

## Sustainable University Network Thailand : SUN Thailand เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนประเทศไทย



ตอนที่ ๒

ที่ผ่านมาได้มีการประชุมร่วมกันไปแล้วจำนวน ๒ ครั้ง ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม และวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีสาระสำคัญของการประชุมจากการประชุมทั้ง ๒ ครั้ง ดังกล่าวโดยสรุปดังนี้

- ๑) มิมติที่จะร่วมกันสร้างให้เกิดความร่วมมือเพื่อการดำเนินงานสู่ความยั่งยืนในรูปแบบของเครือข่าย ภายใต้ชื่ออย่างเป็นทางการว่า เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนประเทศไทย Sustainable University Network Thailand
- ๒) กรอบแนวคิดสำคัญจำนวน ๔ กรอบเพื่อการดำเนินงานร่วมกันของเครือข่ายในการหนุนเสริมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย ด้านนโยบายด้านการวางแผน ด้านการสร้างความตระหนัก และด้านการพัฒนาตัวชี้วัด
- ๓) ผลักดันให้เกิดการขยายตัวของเครือข่ายสู่มหาวิทยาลัยอื่นภายในประเทศและขยายผลสู่ภาคการศึกษาในระดับอื่นๆ และภาคสังคมภายในประเทศต่อไป
- ๔) สร้างความเป็นเอกภาพของมหาวิทยาลัยไทยในการเชื่อมโยงกับเครือข่ายเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืนในระดับภูมิภาคและระดับสากลต่อไป
- ๕) จัดให้มีการประชุมเครือข่ายอย่างต่อเนื่องในลักษณะของการเวียนกันเป็นเจ้าภาพเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ภาคปฏิบัติของแต่ละมหาวิทยาลัย จัดให้มีการประชุมวิชาการประจำปีของเครือข่าย และการหมุนเวียนการเป็นเจ้าภาพงานจัดประชุม
- ๖) กิจกรรมอื่นๆ ที่หนุนเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับภาคสถาบันการศึกษาของประเทศไทย

ทั้งนี้ทางที่ประชุมได้มีมติให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนขึ้นในวันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา โดยในการดำเนินงานปีแรกของเครือข่ายที่ประชุมได้มีมติให้มหาวิทยาลัยมหิดลรับเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมวิชาการประจำปี และทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของที่ประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนประเทศไทย

ผมในฐานะรองอธิการบดีที่ดูแลด้านนโยบายเรื่องสิ่งแวดล้อมและกายภาพจึงอยากเชิญประชาคมมหิดลทุกท่านร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการครั้งแรกของเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนประเทศไทยในเดือนธันวาคม ปีพ.ศ. ๒๕๕๙ ที่จะถึงนี้ ณ วิทยาเขตศาลายา เพื่อประกาศให้เห็นถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะเป็นผู้นำในการดำเนินงานของสถาบันการศึกษาไทยสู่ความยั่งยืนในอนาคตครับ

